

Đức Liêu thành mô hình mẫu, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Điều 3. — Bộ trưởng các Bộ: Lao động — Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Giao thông vận tải và Bưu điện, Năng lượng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé và Thủ trưởng các ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch
ĐỒNG SĨ NGUYỄN

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 248-CT ngày 8-8-1991 về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tổng thanh toán nợ.

Việc kê khai xác minh nợ để làm cơ sở cho việc thanh toán đang được tiến hành trong cả nước, đến nay một số địa phương đã thu được những kết quả bước đầu như: Long An, Hà Nam Ninh, Vĩnh Phú, Hải Phòng, Quảng Bình, Khánh Hòa, Phú Yên,... nhưng có một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, nên việc kê khai, xác minh nợ chậm, đạt tỷ lệ thấp, đã ảnh hưởng đến tiến độ chung như: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk, Hậu Giang,...

Để đảm bảo tiến độ thực hiện tổng thanh toán nợ trong cả nước đạt kết quả, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương chỉ đạo thực hiện tiếp một số việc sau đây:

1. Bổ sung một số thành viên sau đây vào Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương được thành lập theo quyết định số 88-CT ngày 30-3-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; một Thứ trưởng Bộ Nội vụ, một Phó Tổng thanh tra Nhà nước và mời một Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, một Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tham gia Ban chỉ đạo (danh sách cụ thể sẽ do các cơ quan trên cử). Các Ban thanh toán nợ của địa phương cũng được bổ sung các thành viên của những ngành tương ứng.

2. Các Bộ, ngành, các địa phương cần chỉ đạo khẩn trương các tổ chức kinh tế trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thanh toán công nợ, rà soát lại các văn bản hướng dẫn của mình, nếu trái với sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng thanh toán nợ trung ương thì phải bãi bỏ kịp thời.

3. Các tổ chức kinh tế phải kê khai xác nhận đầy đủ các khoản phải thu và phải trả, nếu kê khai không đầy đủ hoặc không chịu xác nhận các khoản phải trả cho chủ nợ theo đúng quy định thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức kinh tế đó phải chịu phạt tiền theo quyết định của Ban chỉ đạo thanh toán nợ Trung ương.

4. Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện chỉ đạo Tổng Công ty bưu chính viễn thông chỉ được thu bưu phí đối với các công văn về thanh toán công nợ do Ban Thanh toán nợ các cấp gửi bảo đảm qua bưu điện bằng mức bưu phí thu bảo đảm hiện hành và phải bảo đảm yêu cầu về thời gian cho công tác thanh toán nợ.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo hệ thống tài chính và hải quan các cấp phát thẻ đòi các khoản nợ quá hạn cho ngân sách Nhà nước.

6. Ban Thanh toán nợ các cấp, các ngành cần khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ tổng thanh toán nợ bước II của giai đoạn I, chậm nhất trước ngày 30 tháng 8 năm 1991.

7. Để đảm bảo đủ chi phí cho công tác tổng thanh toán nợ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đồng ý cho nâng mức trích từ 0,1% (quyết định số 104-CT ngày 10-4-1991) lên 0,5% (nửa phần trăm) số nợ

thu được và do đơn vị được thanh toán nợ chịu. Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ trung ương hướng dẫn việc chi tiêu và quản lý kinh phí này đúng chế độ tài chính hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu gặp khó khăn hoặc phát sinh vấn đề mới thì các ngành, các địa phương cần báo cáo gấp về Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIỆT